

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

\*\*\*

Số: 798 /TWĐTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

V/v tiếp tục triển khai làm tốt công tác chuẩn bị cho chương trình "Học kỳ trong quân đội"

**Kính gửi: Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc,  
Các đơn vị thuộc Trung ương Đoàn.**

Theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn, trong thời gian vừa qua các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc và các đơn vị thuộc Trung ương Đoàn được phân công đã chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội", qua đó thu hút sự quan tâm, tham gia của thanh thiếu niên, phụ huynh học sinh và xã hội. Thông qua chương trình đã giúp thanh thiếu niên hiểu và tự hào về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện tính tự chủ, bản lĩnh, nề nếp, kỷ luật, tác phong của người chiến sĩ trong quân đội, tự tin, trách nhiệm hơn với bản thân trong cuộc sống, có tinh thần sẻ chia, quan tâm đến bạn bè, gia đình và những người xung quanh.

Trên cơ sở trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị chuyên môn của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 17/5/2012 Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành hướng dẫn số 81 HD/TWĐ về tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội".

Ngày 21/5/2012, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã có văn bản thông báo một số nội dung chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổ chức "Học kỳ trong quân đội". Theo đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quyết định giao cho Tổng cục Chính trị chủ trì phối hợp với Trung ương Đoàn thống nhất nội dung, chương trình và ký văn bản liên tịch giữa Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để triển khai chương trình "Học kỳ trong quân đội" trên phạm vi toàn quốc (dự kiến ban hành cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2012).

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc và các đơn vị thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị để triển khai chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2012 theo Hướng dẫn liên tịch.

**TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN**

**BÍ THƯ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT BBT TW Đoàn;
- Lưu VP.



**Dương Văn An**